

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 11 năm 2022

## BÁO CÁO

### **Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh**

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban Pháp chế<sup>1</sup>; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 17/KH-HĐND ngày 27 tháng 01 năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình khảo sát, giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực và các Ban của HĐND Tỉnh năm 2022. Ban Pháp chế HĐND Tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Trong năm 2022, hoạt động của Ban Pháp chế luôn bám sát chương trình công tác, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh tham mưu Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đảm bảo tiến độ và chất lượng. Thể hiện qua một số kết quả hoạt động nổi bật:

##### **1. Hoạt động khảo sát, giám sát**

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-HĐND ngày 27/01/2022 của Thường trực HĐND Tỉnh về thực hiện Chương trình khảo sát, giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực và các Ban của HĐND Tỉnh năm 2022, Ban Pháp chế đã chủ động ban hành các Quyết định, Kế hoạch<sup>2</sup> để triển khai thực hiện

**a) Kết quả giám sát về kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021; kết quả thực hiện quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp**

<sup>1</sup> Báo cáo số 339/BC-HĐND ngày 23/11/2021 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022.

<sup>2</sup> (1) Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 17/01/2022 của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh về khảo sát, giám sát kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021; kết quả thực hiện quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (2) Kế hoạch số 186/KH-HĐND ngày 02/06/2022 của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh về giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về tạm giữ, tạm giam, đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù và mô hình “Câu lạc bộ Người hoàn lương” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (3) Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 20/10/2022 về việc thành lập Đoàn giám sát kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022; (4) Các Kế hoạch số 448/KH-HĐND, 449/KH-HĐND, 450/KH-HĐND ngày 20/10/2022 về giám sát kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự năm 2022.

Ban Pháp chế khảo sát trực tiếp tại các huyện: Tân Hồng, Cao Lãnh, Châu Thành, Lấp Vò; đồng thời nghiên cứu báo cáo đối với các huyện, thành phố còn lại. Ngày 30/3/2022, Ban Pháp chế đã giám sát các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế về nội dung này và đã ban hành các báo cáo kết quả giám sát đối với Sở Nội vụ<sup>3</sup>, Sở Y tế<sup>4</sup>, Sở Giáo dục và Đào tạo<sup>5</sup>.

Trong báo cáo kết quả giám sát, Ban Pháp chế luôn thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong lãnh đạo điều hành của từng cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ được giao. Đồng thời nêu rõ những khó khăn, hạn chế, có phân tích nguyên nhân và kiến nghị 21 nội dung cụ thể đối với cơ quan được giám sát (*Sở Nội vụ: 11 kiến nghị; Sở Y tế: 05 kiến nghị; Sở Giáo dục và Đào tạo: 05 kiến nghị*). Những kiến nghị đều được Ban Pháp chế theo dõi, đề nghị các cơ quan được giám sát báo cáo kết quả thực hiện theo luật định.

**b) Kết quả khảo sát những vụ, việc thi hành án có điều kiện thi hành còn tồn đọng để phục vụ cho phiên chất vấn của Thường trực HĐND Tỉnh**

Thực hiện ý kiến Kết luận của Chủ tịch HĐND Tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2022, Ban Pháp chế tham mưu Thường trực HĐND Tỉnh ban hành Kế hoạch<sup>6</sup> tổ chức phiên chất vấn về công tác Thi hành án dân sự và tổ chức khảo sát<sup>7</sup> tại các địa phương về tiến độ án có điều kiện thi hành từ năm 2015 trở về trước, án liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có điều kiện thi hành thụ lý từ năm 2018 trở về trước còn tồn đọng.

Theo Kết luận giám sát năm 2021 của Ban Pháp chế, số liệu những vụ việc có điều kiện thi hành từ năm 2015 trở về trước, án liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có điều kiện thi hành thụ lý từ năm 2018 trở về trước còn tồn đọng là 94 việc.

Tại thời điểm đoàn đến khảo sát, tổng số việc còn lại phải thi hành là 64 vụ việc; số việc phải chuyển tiếp sang năm 2023 là **45 việc** (*nguyên nhân người phải thi hành án có tài sản đảm bảo thi hành án nhưng không bán được để thi hành án; hoặc chờ kết quả phân chia tài sản của Tòa án; hoặc người phải thi hành án thoả thuận trả dần với người được thi hành án... nên án chậm thi hành*). Đồng thời, trong cùng thời gian Đoàn khảo sát tại các địa phương, ngày 13/5/2022, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn Tỉnh. Trong đó, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã đề ra các giải

<sup>3</sup> Báo cáo số 103/BC-HĐND, ngày 12/4/2022 về kết quả giám sát thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021; kết quả thực hiện quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn Tỉnh.

<sup>4</sup> Báo cáo số 105/BC-HĐND, ngày 12/4/2022 về kết quả giám sát tình hình sử dụng biên chế, số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế.

<sup>5</sup> Báo cáo số 104/BC-HĐND, ngày 12/4/2022 về kết quả giám sát tình hình sử dụng biên chế, số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác đào tạo nâng cao trình độ công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo.

<sup>6</sup> Kế hoạch số 117/KH-HĐND, ngày 15/4/2021 về tổ chức phiên chất vấn về công tác Thi hành án dân sự.

<sup>7</sup> Khảo sát tại Chi cục THADS các huyện: Tân Hồng, Lấp Vò, Lai Vung, Cao Lãnh, Châu Thành và thành phố Hồng Ngự.

pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để thực hiện, đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự quyết tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác THADS năm 2022 và những năm tiếp theo.

Từ kết quả khảo sát thực tế, Ban Pháp chế đã báo cáo, phân tích cụ thể những khó khăn, vướng mắc; xác định những nguyên nhân (khách quan, chủ quan) dẫn đến chậm trong tổ chức thi hành án tồn đọng kéo dài. Đồng thời đề xuất Thường trực HĐND 03 nội dung phải chất vấn để làm rõ trách nhiệm tại kỳ họp lần thứ tư của HĐND Tỉnh.

**c) Kết quả Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp**

Qua giám sát thường xuyên và công tác theo dõi, nắm thông tin từ cơ sở, Ban Pháp chế tiếp nhận phản ánh từ một số địa phương về việc chi phụ cấp kiêm nhiệm của Chủ tịch HĐND cấp xã ở một số huyện, thành phố chưa đúng với nội dung và mức chi của Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND.

Từ đó, Ban Pháp chế đã báo cáo với Thường trực HĐND Tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 3 và tháng 4/2022. Chủ tịch HĐND Tỉnh giao cho Ban Pháp chế làm việc với ngành tài chính và đã có văn bản hướng dẫn chấn chỉnh việc thực hiện Nghị quyết đúng theo quy định.<sup>8</sup>

**d) Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tạm giữ, tạm giam, đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù và mô hình “Câu lạc bộ Người hoàn lương” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp**

Ban Pháp chế đã khảo sát tại Công an các huyện: Châu Thành, Tháp Mười; Thành phố Sa Đéc và Trại tạm giam Công an tỉnh; Giám sát Công an Tỉnh.

Qua giám sát, Ban Pháp chế đã chỉ rõ thực trạng những khó khăn, hạn chế còn tồn tại của việc thực hiện chính sách, pháp luật về tạm giữ, tạm giam, đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù và mô hình “Câu lạc bộ người hoàn lương” trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời, có **22** kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tồn tại đối với công tác này.

**đ) Kết quả khảo sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, mức phụ cấp đối với công an xã, thị trấn bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND Tỉnh**

<sup>8</sup> Công văn số 1094/STC-QLNS ngày 19/4/2022 về chấn chỉnh tình hình thực hiện Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND ngày 17/8/2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Qua khảo sát, Ban Pháp chế đã ban hành Báo cáo<sup>9</sup> trong đó nhận định và dự báo tình hình, nếu HĐND Tỉnh thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung hai Nghị quyết nêu trên sẽ tạo động lực, khuyến khích động viên tinh thần và trách nhiệm của những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm và những người trực tiếp tham gia thực hiện công việc ở ấp, khóm. Mặt khác, sẽ có tác động đến những chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, không tránh khỏi tâm lý so bì, thắc mắc đối với chính sách phụ cấp, tạo áp lực lớn cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy và điều hành công việc.

Hiện nay, số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã là rất lớn, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ kiêm nhiệm, các mức hỗ trợ cho đối tượng này còn thấp, chỉ trông chờ vào Trung ương, Quốc hội, Chính phủ sớm xem xét ban hành quy định sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp ấp sao cho phù hợp.

Ban Pháp chế đã kiến nghị, đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo 02 dự thảo Nghị quyết nêu trên tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan, nhất là lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết; so sánh, đánh giá tác động (tích cực, tiêu cực) của chính sách đối với các đối tượng người người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm.

**e) Giám sát kết quả hoạt động năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn Tỉnh**

Ban Pháp chế đã khảo sát trực tiếp tại TAND, VKSND, Chi cục THADS các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, thành phố Sa Đéc và khảo sát qua Báo cáo đối với các cơ quan còn lại. Đồng thời, giám sát trực tiếp các cơ TAND, VKSND, Cục THADS Tỉnh.

Qua giám sát, Ban Pháp chế nhận thấy, trong năm 2022 các cơ quan TAND, VKSND, Cục THADS 02 cấp đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu ngành cấp trên giao, một số cơ quan có nhiều sáng kiến, cách làm mới hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác của ngành. Một số chỉ tiêu đạt nhưng chất lượng chưa như mong muốn, số vụ việc chuyển sang năm sau còn nhiều và ngày càng tăng đã tạo áp lực cho các cơ quan TAND, VKSND, Cơ quan THADS 02 cấp.

Những khó khăn, vướng mắc trong công tác xét xử, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thi hành án dân sự tiếp tục tồn tại qua nhiều năm như: một số cơ quan TAND, VKSND, THADS triển khai thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của Ban Pháp chế tại các Báo cáo chuyên đề kết quả đạt chưa cao; công tác phối hợp cung cấp thông tin, thu thập chứng cứ, cung cấp kết quả giám định, kinh phí cho hoạt động hòa giải đối thoại tại Tòa án, trang thiết bị phục vụ xét xử trực

<sup>9</sup> Báo cáo số 460/BC-HĐND ngày 25/10/2022 báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, mức phụ cấp đối với công an xã, thị trấn bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

tuyển, số hóa hồ sơ vụ án... Đây là những rào cản ảnh hưởng đến điều kiện, chất lượng hoạt động của ngành.

Báo cáo kết quả giám sát, Ban Pháp chế đã kiến nghị, đề xuất đối với Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh và TAND, VKSND, Cơ quan THADS 02 cấp nhiều nội dung để tháo gỡ những “điểm nghẽn”, những khó khăn, vướng mắc hiện hữu của ngành.

### **g) Công tác theo dõi thực hiện kiến nghị sau giám sát**

Lãnh đạo Ban Pháp chế luôn quan tâm theo dõi việc triển khai thực hiện các kiến nghị, kết luận mà Ban Pháp chế đã ban hành sau hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình.

Ban Pháp chế tham mưu Thường trực HĐND Tỉnh kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh và các cơ quan có liên quan<sup>10</sup> về lĩnh vực pháp chế, đồng thời, chủ động theo dõi chặt chẽ kết quả thực hiện các kiến nghị mà Ban đã kiến nghị hoặc thuộc lĩnh vực phụ trách.

Tại Kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh Khoá X, Ban Pháp chế phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Tỉnh đề nghị Sở Nội vụ và các cơ quan: Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị qua giám sát của Ban Pháp chế, các đơn vị đều đã có báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị. Tại Kỳ họp thứ năm, HĐND Tỉnh Khoá X, qua theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị còn lại và các kiến nghị mới ban hành, hầu hết các cơ quan được kiến nghị đều nghiêm túc thực hiện, có ban hành văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được kiến nghị, đồng thời, đã có báo cáo kết quả kiến nghị sau giám sát để đại biểu HĐND Tỉnh xem xét, thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp.

### **h) Học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động**

Ban Pháp chế đã tham mưu Thường trực HĐND Tỉnh tổ chức Đoàn công tác học tập trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động HĐND tại các tỉnh: Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình với nội dung “*Học tập và trao đổi kinh nghiệm trong công tác giám sát phục vụ cho công tác thẩm tra để ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh*”.

Đoàn công tác đã hoàn thành đầy đủ, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, đồng thời, qua học tập kinh nghiệm, Đoàn kiến nghị đối với Thường trực HĐND Tỉnh về việc xem xét tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đối tượng thụ hưởng để làm căn cứ đánh giá, thẩm tra khi trình HĐND xem xét thông qua Nghị quyết ban hành các chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

<sup>10</sup> (1) Công văn số 01/HĐND-PC ngày 04/01/2022 về việc kiến nghị sau giám sát theo Chương trình hoạt động giám sát năm 2021. (2) Thông báo số 297/TB-HĐND ngày 28/07/2022 về thông báo kết quả phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X.

## 2. Hoạt động thẩm tra

Trong năm 2022, Ban Pháp chế đã tổ chức **04** cuộc họp để thẩm tra: **13** dự thảo Nghị quyết, **18** lượt các Báo cáo (của UBND Tỉnh, TAND, VKSND, Cục THADS Tỉnh)<sup>11</sup> Ban được phân công hoặc thuộc lĩnh vực phụ trách.

Nội dung kiến nghị qua thẩm tra của Ban Pháp chế được cơ quan trình thống nhất tiếp thu, hoàn chỉnh, được đại biểu đồng thuận biểu quyết thông qua tại kỳ họp.

Ngoài ra, Ban Pháp chế tham mưu Thường trực HĐND Tỉnh ý kiến xây dựng các dự thảo Nghị quyết làm cơ sở để Ủy ban nhân dân Tỉnh căn cứ thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2020<sup>12</sup>.

### <sup>11</sup> I. Kỳ họp đột xuất lần thứ nhất:

(1) Quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (2) Quy định nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

### II. Kỳ họp thứ tư:

(1) Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND Tỉnh Khoá X; (2) Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Đồng Tháp; (3) Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học ở nước ngoài đến năm 2025 và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 (tổng hợp chung 03 Ban và thay mặt các Ban trình bày báo cáo thẩm tra chung tại kỳ họp).

### III. Kỳ họp đột xuất lần thứ hai:

(1) Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (2) Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

### IV. Kỳ họp thứ năm:

(1) Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tư pháp, cải cách hành chính) và các báo cáo khác có liên quan lĩnh vực pháp chế; (2) Dự thảo Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Khoá X; (3) Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của HĐND tỉnh Đồng Tháp quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Tháp thực hiện; (4) Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (5) Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 của HĐND tỉnh Đồng Tháp quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (6) Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 112/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Đồng Tháp về mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (7) Dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức của tỉnh Đồng Tháp năm 2023; (8) Dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

<sup>12</sup> (1) Công văn số 182/HĐND-PC ngày 01/06/2022 V/v phúc đáp Công văn số 282/UBND-THVX ngày 24/5/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh; (2) Công văn số 221/HĐND-PC ngày 30/06/2022 V/v phúc đáp đề nghị của UBND Tỉnh bổ sung nội dung thông qua tại kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh khoá X; (3) Công văn số 331/HĐND-PC ngày 23/08/2022 V/v thông báo ý kiến về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Tỉnh; (4) Công văn số 416/HĐND-PC ngày 03/10/2022 V/v cho chủ trương xây dựng Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND; (5) Công văn số 431/HĐND-PC ngày 12/10/2022 V/v chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND; (5) Công văn số 446/HĐND-PC ngày 18/10/2022 V/v cho ý kiến xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp; (7) Công văn số 470/HĐND-PC ngày 31/10/2022 V/v cho ý kiến xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 112/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp; (8) Công văn số 491/HĐND-PC ngày 07/11/2022 V/v cho ý kiến xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND Tỉnh khoá X.

Nhìn chung, hoạt động thẩm tra của Ban Pháp chế tại các kỳ họp đều nhận được sự quan tâm, tham gia nghiên cứu, góp ý của thành viên Ban. Từ đó, chất lượng công tác thẩm tra được nâng lên, nhiều nội dung kiến nghị qua thẩm tra của Ban có tính phân biện cao, được cơ quan chuyên môn đồng thuận, tiếp thu, giải trình làm rõ thêm tại diễn đàn Kỳ họp.

### 3. Hoạt động khác

**a) Công tác tham mưu, đề xuất:** (1) Xây dựng và đề xuất Thường trực HĐND Tỉnh thống nhất áp dụng các mẫu báo cáo thẩm tra cho các Ban HĐND Tỉnh; (2) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (3) Đề xuất Thường trực HĐND Tỉnh kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chấn chỉnh nội dung, hình thức văn bản xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết; (4) Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định “*chức danh Trưởng công an (chính quy) là công chức cấp xã*” không còn phù hợp, đã được quy định tại các Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Nghị định 34/2019/NĐ-CP để không trái với Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; (5) Rà soát việc ban hành về Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện, thành phố và kiến nghị bổ sung nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh được HĐND cấp huyện bầu; (6) Triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/09/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động giám sát thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội. (7) Kiến nghị ban hành Quy chế hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

**b) Công tác phối hợp:** Trong năm 2022, Ban Pháp chế tích cực phối hợp với các Ban của HĐND Tỉnh trong hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra, tham vấn ý kiến nhân dân; thành viên Ban Pháp chế là đại biểu công tác tại các cơ quan, đơn vị và địa phương đã phát huy tinh thần, trách nhiệm là thành viên của các đoàn khảo sát, giám sát, có nghiên cứu, chuẩn bị nội dung góp ý, tham gia phát biểu tại các cuộc họp, hội nghị, diễn đàn kỳ họp. Thành viên Ban là tổ trưởng tổ đại biểu HĐND Tỉnh đã tổ chức khảo sát, giám sát theo quy định pháp luật tại địa phương nơi ứng cử, từ đó đã góp phần nâng tinh thần, trách nhiệm của đại biểu HĐND đối với hoạt động giám sát.

Ngoài ra, lãnh đạo Ban Pháp chế thường xuyên hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giám sát, thẩm tra cho đối tượng là đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

### 4. Đánh giá chung

Trong năm 2022, được sự quan tâm của Thường trực HĐND Tỉnh, sự phối hợp tốt của các ngành, các cấp có liên quan và sự quyết tâm của các thành viên, Ban Pháp chế đã cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND Tỉnh về chương trình hoạt động giám sát trong năm và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh năm 2022, thực hiện đầy đủ chức

năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND, hoàn thành tốt các mục tiêu mà chương trình công tác đề ra.

Từng thành viên Ban Pháp chế tích cực tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các hoạt động chung của Ban, đa số thành viên Ban khi tham gia các cuộc khảo sát, giám sát, thẩm tra... đều có nghiên cứu, chuẩn bị kỹ nội dung phát biểu, góp ý; có trách nhiệm trong tham gia đề xuất xây dựng chương trình giám sát của Ban, của Thường trực HĐND Tỉnh. Tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đại biểu công tác cũng thường xuyên theo dõi các hoạt động của HĐND Tỉnh, tích cực tham gia các đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh khi được mời hoặc làm việc tại địa phương nơi đại biểu ứng cử. Qua tham gia các hoạt động, đại biểu có đề xuất, kiến nghị HĐND Tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của Ban, một số thành viên Ban công tác tại một số cơ quan, đơn vị có hoạt động đặc thù, bị động trong công việc phải phụ thuộc vào lịch công tác của ngành cấp trên hoặc bận việc đột xuất thường xuyên nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra của Ban Pháp chế đã làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Ban.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023**

### **1. Hoạt động khảo sát, giám sát**

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp khảo sát, giám sát của Ban, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác khảo sát, giám sát. Nội dung khảo sát, giám sát trong năm 2023 của Ban Pháp chế như sau:

- Giám sát kết quả thực hiện các nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn ở cấp tỉnh, Ban tư vấn ở cấp huyện; hoạt động phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2019 - 2022.

- Khảo sát, giám sát kết quả hoạt động năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự 02 cấp.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị trong năm 2022 và các kiến nghị qua hoạt động giám sát, chất vấn, trả lời chất vấn của Ban Pháp chế trong năm 2023.

- Ngoài ra, tổ chức khảo sát, giám sát một số vấn đề bức xúc của cử tri đối với lĩnh vực do Ban phụ trách, tham gia cùng Thường trực HĐND Tỉnh giám sát các chuyên đề khi có yêu cầu.

### **2. Hoạt động thẩm tra**

- Thẩm tra các báo cáo của UBND Tỉnh về kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2023; cả năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên các lĩnh vực: an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống tội phạm trên địa bàn Tỉnh.



- Thẩm tra các báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2023; cả năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan Thi hành án dân sự Tỉnh.

- Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực pháp chế trình tại các Kỳ họp HĐND Tỉnh Khóa X trong năm 2023 và theo sự phân công của Thường trực HĐND Tỉnh.

### **3. Hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND Tỉnh**

Lãnh đạo Ban Pháp chế tham gia các hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND Tỉnh theo Nghị quyết của HĐND Tỉnh và các chương trình, kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND Tỉnh, các Ban HĐND Tỉnh đã đề ra trong năm 2023.

### **4. Công tác khác**

- Tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do các cơ quan ở Trung ương và địa phương tổ chức. Trưởng, Phó Ban tiếp công dân theo Quy chế; kiến nghị theo dõi kết quả giải quyết các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo Ban tham gia các cuộc họp của Đảng đoàn, của Thường trực HĐND Tỉnh, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo có liên quan khi có thư mời.

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của HĐND và Thường trực HĐND Tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh./.

#### ***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng công tác HĐND(PVN).

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hữu Đức**